

คนไทยกับพลังต่อรองทางการค้ากล้วยไม้

ระพี สาคริก

บทนำ

ก่อนอื่น ใครขออนุญาตตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้สนใจทำการค้าหวนกลับมาถามตัวเองว่า เป็นไปได้ไหม ที่คนไทยจะตื่นตัวตื่นใจลุกขึ้นมาสร้างพลังต่อรองทางการค้าให้กับตัวเอง

เราอาจจะรู้ว่า การประกอบธุรกิจใดก็ตาม จำเป็นต้องมีความเจริญก้าวหน้าทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งคือคนระดับล่าง ซึ่งควรจะมีรากฐานยังลงสู่พื้นดินอย่างลึกซึ้ง กับอีกด้านหนึ่ง คือด้านบน ซึ่งทำหน้าที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างถึงเป้าหมาย

ในเมื่อธรรมชาติได้ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า ทุกสิ่งควรมีสองด้าน อีกทั้งมีสมดุลระหว่างกันและกัน เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ในด้านการค้า พลังต่อรอง ระหว่างคนระดับล่างกับระดับบน ทุกช่วงของสภาพภายในระบบการผลิต ที่เชื่อมโยงถึงการตลาด สานต่อ ไปถึงผู้ซื้อขั้นสุดท้าย จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ อันควรได้รับความสนใจ

การนำเรื่อง คนไทยกับพลังต่อรองทางการค้ากล้วยไม้ มาเขียนไว้ ณ โอกาสนี้ คงหาใช้เน้นความสำคัญอยู่ภายในกรอบของกล้วยไม้เท่านั้น ไม่ หากบุคคลใดมีรากฐานจิตใจอิสระจริง ย่อมสามารถนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาใช้ประโยชน์ ในด้านการค้าได้ทุกเรื่อง

รากฐานพลังต่อรอง

เราแต่ละคนที่เกิดมาสู่โลก ย่อมมีเงื่อนไขเป็นความจริงปรากฏอยู่ในจิตวิญญาณตัวเอง หากได้รับโอกาสจากสังคม ให้รากฐานความคิดของแต่ละคน เจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างอิสระ ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้ใหญ่ไม่นำความคิดของตัวเองมาใช้กดดันชนรุ่นหลัง หากอยู่ร่วมกันด้วยความรู้ความเข้าใจ แต่ตัวผู้ใหญ่เองยังต้องมุ่งมั่นปฏิบัติให้กับสังคม ในสิ่งที่มีเหตุมีผล ย่อมทำให้ชนรุ่นหลัง เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้รู้เหตุรู้ผล อีกทั้ง นำปฏิบัติจากรากฐานความคิดที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุปแล้ว ไม่ว่าจะคนกลุ่มใด จะรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจการค้ากล้วยไม้ หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม ถ้าขาดรากฐานการพึ่งตนเอง ย่อมขาดพื้นฐานซึ่งเป็นที่ก่อเกิดพลังต่อรองให้มีผลนำไปสู่การสร้างสรรคได้ในระยะยาว

การรวมกลุ่ม หาใช่มองไปที่การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม สหกรณ์ บริษัท ซึ่งเป็นเพียงรูปแบบต่างๆ หากมองให้ลึกซึ้งถึงรากฐาน ควรจะให้ความสำคัญแก่ ผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน สานเหตุผลไปถึงการประกอบอาชีพร่วมกัน ซึ่งควรจะมีรากฐานจิตใจสานถึงกันและกัน ทำให้มีการเอื้ออาทรแก่กันด้วยความรักความจริงใจอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะรวมกลุ่มกันเป็นรูปแบบใด และทำงานเรื่องใดก็ตาม

การรวมกลุ่มซึ่งขาดรากฐานดังกล่าว หากเกิดมีการจัดตั้งกลุ่ม ย่อมอ่านความจริงได้ว่า มีคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหวังใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์ใ้ตนเองและพรรคพวกแฝงอยู่ในพื้นฐาน ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มเกิดความสับสนวุ่นวายจนไม่อาจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

จึงสรุปได้ว่า รากฐานการพึ่งตนเอง ของแต่ละคน ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถทนทานต่ออิทธิพลวัตถุและเงินตรา ที่เพิ่มพูนมากขึ้นจากผลงานการปฏิบัติ ย่อมกำหนดตัวเองให้เกิดพลังต่อรองที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ความจริงที่พบได้ในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ ภายในภาพรวมของสังคมไทย คนส่วนใหญ่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งควรมีอยู่ในจิตวิญญาณตนเองอย่างชัดเจน ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากจุดเริ่มต้น แม้จากใครคนใดคนหนึ่ง ขาดการสืบทอดต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ

ทุกวันนี้ จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้การรวมตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ แยกออกจากกันเป็นสองขั้ว และขาดการเชื่อมโยงถึงกัน แม้ความคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้น จะมีการปฏิเสธปัจเจกชน เพราะขาดการรู้ความจริงว่า ทุกสิ่งย่อมเกิดจากหนึ่งเดียวก่อน แล้วจึงเติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน

การเริ่มต้นจากบุคคลใดก็ตาม ถ้าเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้างและมีความคิดอิสระ ย่อมขยายขอบข่ายออกไปได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ หากคนส่วนใหญ่มีรากฐานจิตใจที่พึ่งตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถต่อสู้กับสิ่งซึ่งแฝงอยู่ในตนเอง ทำให้ตนมีความมั่นคงตลอดไป

สภาพที่เป็นจริงทุกวันนี้ เนื่องจากอิทธิพลเงินและวัตถุ ซึ่งถูกระบายมาจากถิ่นอื่น เพื่อการค้าหาเงินส่งผลทำลายรากฐานคนท้องถิ่นลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีผลอมมมา ทำให้คนท้องถิ่น หลงอยู่กับความสะดวกสบาย จากผลผลิตในด้านเทคโนโลยี เช่น รถยนต์ยี่ห้อใหม่ๆ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพทมือถือ ฯลฯ

ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำลายรากฐานความเป็นไทยของคนไทย ก็คือคนไทยด้วยกันเอง ที่จิตวิญญาณตกเป็นทาสต่างชาติไปแล้ว การคิดแก้ไขปัญหามันจึงส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนว่า ยิ่งแก้ไขก็ยิ่งสูญเสียมากขึ้น

หวนกลับมาพิจารณาคนในวงการกล้วยไม้

จากภาพรวมซึ่งมองลึกลงไปถึงพื้นฐานของปัญหา ที่คนในสังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ น่าจะเห็นคำตอบคือว่า วงการกล้วยไม้ไทย เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพรวมทั้งหมด นอกจากนั้น จากประสบการณ์ชีวิตเท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสคลุกคลีกับคนในวงการนี้มาแต่เริ่มแรก และนำทุกสิ่งซึ่งเป็นความจริง มารวมกันเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ที่ใครขอนำมาสรุปไว้ ณ โอกาสนี้ น่า

จะได้แก่ โลกทรรศน์ของผู้ซึ่งสนใจกล้วยไม้ รวมถึงผู้ที่คิดทำการค้า ยังขาดความสนใจนำข้อมูลจากเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาค้นหาความจริง โดยที่หลายคนรู้สึกว้าวไม่ใช่ว่าเรื่องกล้วยไม้

ผลที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็คือ คนระดับบนส่วนใหญ่ จะตกเป็นทาสความคิดผลประโยชน์จากอิทธิพลชนต่างชาติ ส่วนคนระดับล่าง ส่วนหนึ่งถูกกลืนตามไปด้วย และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่ง ได้รับแรงกดดันทางจิตใจหนักมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่ยอมถูกกลืนในที่สุดก็คงจะสูญสิ้นไปเอง

หลังจากได้รับคำถามว่า วงการกล้วยไม้และตลาดการค้ายังไปได้อีก ไกลแค่ไหน?

ในช่วงที่ผ่านมา มักมีสื่อมวลชนมาหา และตั้งคำถาม ถามว่า วงการกล้วยไม้และตลาดการค้ากล้วยไม้ ยังไปได้อีก ไกลแค่ไหน? ผู้เขียนได้ตอบไปว่า กว้างขวางมากขึ้น

แต่ในอนาคต ตามที่ได้ปูพื้นฐานการพัฒนาวงการกล้วยไม้โดยใช้พื้นดินของไทยเป็นฐาน ซึ่งควรจะมีผลช่วยให้คนไทยร่วมมือกันรักษาพื้นฐานตนเองไว้ให้มันคงอยู่ได้ มองครั้งใดก็เห็นได้ว่าชนต่างชาติคงจะเข้ามาถือครองพื้นฐานลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เราจึงคงหวังได้ยากว่า วงการกล้วยไม้ไทยในส่วนของการค้าขาย จะมีพลังต่อรองเป็นของตัวเอง ดังนั้น การที่บรรดากลุ่มบุคคลผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่านักวิชาการ พุคย์ถึง พลังต่อรองทางการค้าไม่ว่าการค้าอะไรก็ตาม แท้จริงแล้วก็คือผลจากการติดตำราจากชนต่างชาติ มากกว่า

แต่ตามความเป็นจริง ไม่สามารถเข้าใจความหมายของ พลังต่อรอง ได้อย่างลึกซึ้ง ผู้ที่เข้าใจความจริง ซึ่งมีอยู่ในรากฐานจิตใจตนเองได้อย่างลึกซึ้งเท่านั้น แม้ไม่นำเอามาพูด แต่การปฏิบัติอันเป็นธรรมชาติจากใจตนเอง ย่อมทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้อยู่แล้ว